

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## SCN – ระยะเวลา 'ไม่รู้'ว่าหุ้น 'ทำอะไร'ก็มี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลึกลับ...** ถ้าไม่ไปเปิดข้อมูลของบริษัทดู บางทีก็รู้ว่าเอาเลยแหละครับว่า

หุ้นบริษัทนั้นบริษัทนั้น ทำธุรกิจอะไร ผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านมา... แคเห็นราคาวิ่งขึ้นมาแบบนี้ ก็อย่ารีบคิดอะไรมากมายเลยนะครับว่า อาจจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเชิงปัจจัยพื้นฐานหรือเปล่า ซึ่งอาจจะจริงก็ได้ถ้าพื้นฐานจะดีขึ้น แต่นั่นกว่าเราจะเห็นตัวเลขชัดๆ ราคาอาจจะซัดไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้ว ดังนั้น ถ้าจะเป็นหุ้นเล็ก ๆ หรือหุ้นกลาง ๆ ที่เราไม่เคยดู ไม่เคยเล่น... แต่ราคามันย้วยวนใจเสียเหลือเกินนั้น ก็ขอแค่ปัจจัยทางเทคนิคมาก่อนเลย แล้วกำหนดทางหนีไว้ถ้าเกิดผิดคาดหรือพลาดอะไรไป... ตอนนี่เรียกว่า ผู้เล่นรายใหญ่ ๆ หรือ สมาร์ทมันนี่ ได้เลยอย่างทองแล้วละครับ แต่ก็ยังไม่ถึงขั้วนาท (รายใหญ่เข้าสิงห์) และ ไครเทนด์หุ้นไหน ดูตัวไหนก็ว่ากันไปตามเกมของตัวเองเลยนะครับ แล้วก็ดูจังหวะ หรือวางแผนขายดี ๆ ละ แม้ว่าหุ้นบางตัว อาจจะมองยาว ๆ ได้ก็ตาม แต่หากมีการเสียรูปแบบการทรงตัว ก็ห้ามเข้าข้างตัวเอง หรือ คิดนอกกรอบทางเทคนิคเด็ดขาด... เป้าหมายอาจจะไม่ได้มีไว้พุ่งชนก็ได้ ถ้าอาการมันซๆ ทุดๆ ก็หยุด เอากำไรออกมาก่อน แล้วดูจังหวะใหม่ก็ไม่สาย วันเสียแต่ว่า บางท่านอาจจะอ่านเกมเขาออกว่าเขาทำอะไร อาจจะยังเก็บกดกตเก็บ เป็นหุ้นโรคจิตอยู่ อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ สำคัญคือ ท่านอ่านเกมออกหรือไม่นั้นแหละ ส่วนเรื่องของ SET Index เราก็ได้เห็นระดับ 1600 ไปแล้วในวันวาน ซึ่งเป็นอย่างไรต่อ อัปเดตกราฟกัน ได้ทุกวันนะครับที่ TH UTRADE (เฟสบุ๊ก)... จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 9.10 น. (และ 14.10 น. ของทุกวัน)

**ดูตามเกม...** ระยะ 5-6 วันที่ผ่านมา ก็เป็นเกมของการพักตัว หลังจากที่จะกระชากขึ้นมาแรง ในก่อนหน้านั้น... แม้ว่าวันวานยังไม่ซัดๆ จะเปิดเกมวันนี่ แต่ระยะนี้แหละ ต้องจับตาดู ๆ อาจมีขึ้นแรง ๆ ได้

**แนวรับ** : ... 2.36-2.28 หรือ ยืน 2.40 ได้ ก็ยังตามน้ำได้

**เป้าหมาย** : ... 3.00-3.10 และ มองยาว ๆ หน่อยที่ 3.4-3.5

Price Chart...(SCN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SCN...** รูปแบบราคา หรือ Price Pattern

แบบนี้ ถ้าเขาแบบขึ้นเลยนั้น หรือแบบซัดๆ แล้ววิ่งเข้าไล่ตามแบบ ช้อตามน้ำ ก็น่าจะต้องยืน 2.40 ให้ได้ แต่ถ้าด้วยรูปแบบของ MA. ในภาพนี้นั้น เราจะซื้อก่อนที่จะผ่าน 2.40 ก็ได้ เรียกว่า ถ้าสัญญาณ MA. ยังไม่เสีย หรือ ราคาไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 2.20 เสียก่อน โอกาสที่จะขึ้นต่อได้นั้น ก็ยังคงมีอยู่... และถ้าขึ้นในรอบต่อไปนั้น อาจจะหวังได้ทั้งขึ้นแรงๆ และขึ้นยาวๆ ก็ได้ทั้งสองอย่าง จึงอาจจะเป็นหุ้นที่ได้ทั้งเล่นสั้น และเล่นยาว แต่ก็อย่าไว้ใจอะไรมากเกินไปนัก การแกว่งตัวของราคา ต้องมีเงื่อนไขทางเทคนิคตามที่กล่าวมานั้นแหละครับ หากผิดไปจากเงื่อนไขของการเป็นขาขึ้น แปลว่า เราผิดทาง